

Hiệu quả chương trình phối hợp giữa hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện chương trình phối hợp tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội CCB và đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, đoàn viên bằng nhiều nội dung, hoạt động đa dạng. 100% các tổ chức hội, đoàn đảng ký học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa. Toàn tỉnh tổ chức được 513 buổi sinh hoạt chuyên đề "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn" với sự tham gia của 21.145 đoàn viên, thanh thiếu niên. Giai đoạn 2018 - 2022, toàn tỉnh có hơn 1.020 hội viên CCB, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương. Thông qua các hoạt động, phong trào của hội CCB, đoàn thanh niên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên; góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.



Hội viên cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên xã Vũ Quý (Kiến Xương) tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Liên ngành đã tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục tư

tưởng chính trị, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho thanh thiếu niên, phối hợp tổ chức 520 đợt học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, của đoàn cho gần 84.500 lượt hội viên CCB, đoàn viên, thanh thiếu niên; tổ chức 245 đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho trên 54.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên; tổ chức 172 hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước với sự tham gia của gần 32.000 đoàn viên, thanh thiếu niên; 100% cơ sở đoàn thanh niên và hội CCB phối hợp

tổ chức lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách, người có công. Cùng với đó, liên ngành quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở. Hội CCB và đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh chú trọng tổ chức quán triệt thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội cho đoàn viên, hội viên. Thông qua phong trào, xuất hiện nhiều gương hội

viên, đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế trang trại, gia trại, sản xuất, kinh doanh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống, vốn, giải quyết việc làm cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và con em hội viên. Các cấp hội, đoàn triển khai sâu rộng phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; thực hiện hiệu quả các phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện"; xây dựng các quy khuyến học, khuyến tài, quỹ "Thấp sáng ước

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà



Thực hiện chương trình phối hợp giữa hội CCB và đoàn thanh niên các cấp, thời gian qua, hai tổ chức đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn viên, hội viên CCB tích cực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; nêu cao ý chí tự lực tự cường, tiếp bước các thế hệ đi trước trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư



Tham gia các hoạt động xã hội, Hội CCB và Đoàn Thanh niên xã Hòa Bình đã phối hợp tuyên truyền lưu động, kẻ vẽ băng tường, phun khử khuẩn tại 10 điểm, phát hơn 5.000 khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí cho người dân tại các chợ dân sinh, khu vực đông người. Thông qua những hoạt động này, Đoàn Thanh niên và Hội CCB xã Hòa Bình góp phần nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Chị Mai Thị Tươi, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn



Được sự hỗ trợ của tổ chức đoàn, tôi tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Những sản phẩm do Công ty sản xuất như cà chua, bắp cải tím... đều sử dụng giống và công nghệ ươm giống hiện đại, trồng trong nhà kính và sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt tự động. Ngoài ra, thông qua các sàn thương mại điện tử, Công ty đưa nông sản sạch đến tay người tiêu dùng. Tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu lãnh đạo Công ty tạo việc làm cho người dân địa phương, hướng dẫn cách làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, từ đó thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất nông sản an toàn.

vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho 1.350 đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ tại địa phương. Cũng trong giai đoạn 2018 - 2022, đoàn thanh niên các cấp đã giới thiệu 7.380 đoàn viên tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng, trong đó có 4.625 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2018 - 2022, toàn tỉnh có 5 tập

thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh, 60 cá nhân được liên ngành vinh danh vì những đóng góp tích cực. Có thể khẳng định, 5 năm (2018 - 2022) thực hiện chương trình phối hợp giữa hội CCB và đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã "thấp lửa" truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, xây dựng thế hệ thanh niên có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua chương

trình phối hợp đã tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hội CCB và đoàn thanh niên các cấp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đoàn thể; đồng thời, cổ vũ hội viên, đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện các phong trào, chương trình, cuộc vận động, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

TIẾN DAT

Phẫu thuật tái tạo dạ dày mới từ ruột non cho bệnh nhân ung thư

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, đồng thời sử dụng máy nối tiêu hóa để tái tạo dạ dày mới bằng ruột non cho bệnh nhân P.Đ.V, 73 tuổi, quê ở huyện Thái Thụy bị ung thư. Bệnh nhân P.Đ.V nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sút cân, ăn uống kém, nuốt khó, buồn nôn. Ngay sau khi kiểm tra, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác nhận bệnh nhân bị ung thư phần cao của dạ dày, khối u đã xâm lấn vào phúc mạc thành trên tụy. Bác sĩ Nguyễn Phúc Kiên, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Ung thư dạ dày có nhiều phương pháp điều trị. Các phương pháp điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Tuy nhiên, phẫu thuật là phương pháp cơ bản, đóng vai trò quyết định. Khoảng 3 năm gần đây, Trung tâm đã triển khai nhiều phẫu thuật lớn, trong đó có cắt ung thư toàn bộ dạ dày. Cắt ung thư toàn bộ dạ dày được chỉ định trong các trường hợp ung thư ở những phần cao của dạ dày hoặc những ung thư dạ dày ở thể thâm nhiễm đã lan ra toàn bộ dạ dày; ung thư dạ dày tái phát. Phẫu thuật ung thư dạ dày là phẫu thuật lớn của tiêu hóa. Cắt toàn bộ dạ dày là kỹ thuật khó, thường xuyên trung ương mới thực hiện được. Để thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ

dạ dày đòi hỏi phẫu thuật viên phải có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực hiện trên hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại như dao hàn mạch, máy nối tiêu hóa... Tại Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công kỹ thuật này, giúp người bệnh có thể điều trị ngay tại tỉnh mà không phải chuyển lên tuyến trên, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí điều trị. Với các trường hợp ung thư dạ dày sớm và tiến triển ở phần thấp dạ dày, thông thường các phẫu thuật viên sẽ cắt bán phần dạ dày và nối ruột non thay thế dạ dày để tái tạo dạ dày mới. Đến nay tôi thấy sức khỏe đã ổn định hơn. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị trong những ngày ở bệnh viện. Khi phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, nhiều người đặt câu hỏi bệnh nhân sẽ ăn

phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày kèm theo nạo vét hạch hệ thống, sử dụng máy nối tiêu hóa để tái tạo dạ dày mới bằng chính ruột non của người bệnh. Sau khoảng 4 - 5 giờ phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và dần hồi phục. Từ 8 - 10 ngày bệnh nhân có thể khởi, xuất viện. Bệnh nhân P.Đ.V chia sẻ: Tôi bị ung thư, trước kia xạ trị đã thấy khỏe hơn. Song thời gian gần đây tôi ăn được rất ít và hay buồn nôn. Ngày chỉ ăn chút cháo, bụng trướng hơi. Người thân động viên đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi nhập viện, tôi được phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày. Đến nay tôi thấy sức khỏe đã ổn định hơn. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị trong những ngày ở bệnh viện. Khi phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, nhiều người đặt câu hỏi bệnh nhân sẽ ăn

uống như thế nào, bác sĩ Nguyễn Phúc Kiên chia sẻ thêm: Sau khi cắt toàn bộ dạ dày, các bác sĩ sẽ đưa một quai ruột non để tạo hình. Đưa ruột non thay thế dạ dày sẽ không được như bình thường, có biến chứng nhẹ về tiêu hóa, song bệnh nhân vẫn có thể ăn uống, bảo đảm sức khỏe. Sau khi phẫu thuật, 6 - 7 ngày bệnh nhân sẽ ăn cháo loãng, súp, sữa để làm quen. 10 - 15 ngày sau có thể ăn cháo đặc dần lên. 2 - 3 tuần có thể ăn cơm, các bữa ăn nên chia thành nhiều bữa nhỏ. Những tháng đầu sau mổ bệnh nhân có thể sút cân, có các hội chứng khó chịu như đau bụng, buồn nôn... nhưng các triệu chứng này có thể sẽ mất dần. Bác sĩ Nguyễn Phúc Kiên khuyến cáo: Ung thư dạ dày là bệnh hay gặp ở người trên 50 tuổi. Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không có dấu hiệu rõ rệt. Khi ung thư tiến triển, người bệnh mới bắt đầu gặp các triệu chứng như sút cân, đau bụng, buồn nôn, xuất huyết tiêu hóa, nổi hạch... Để bảo vệ sức khỏe, hạn chế tỷ lệ ung thư dạ dày, người dân cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, không ăn đồ ôi thiu, dưa chua nấm mốc, hạn chế uống rượu, bia và các chất kích thích. Bên cạnh đó, người dân thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, nội soi, tầm soát ung thư để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

HOÀNG LANH



Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Tim cây trồng phù hợp để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho gia đình là điều trăn trở của nhiều nông dân hiện nay. Tại thôn Lương Đống, xã Hà Giang (Đông Hưng), chị Phạm Thị Vinh đã mạnh dạn đầu tư trồng nấm, một nghề trên diện tích 4.000m². Tuy mới triển khai vài năm nhưng mô hình đã cho hiệu quả kinh tế cao, khẳng định lựa chọn của chị Vinh là đúng, trúng. Khi mới lập gia đình cuộc sống khó khăn, vợ chồng chị Vinh phải ly hương vào miền Nam để kiếm việc làm. Mấy chục năm nơi xứ người, trải qua nhiều nghề, vất vả, khó nhọc mà kinh tế gia đình vẫn không mấy dư giả, nhờ nhờ què quặt ngày một lớn. Vì vậy, vợ chồng chị quyết định trở về quê lập nghiệp bằng chính nghề trồng nấm, một nghề đã có nhiều kinh nghiệm khi làm thuê trong Nam. Chị Vinh chia sẻ: Sau khi tham quan nhiều mô hình trồng nấm, một nghề thành công, thấy địa phương chưa có gia đình nào trồng nấm, một nghề mà nhu cầu nấm, một nghề thương phẩm của thị trường cao, sản có kiến thức tích lũy khi trực tiếp tham gia trồng nấm, một nghề ở trong Nam, tôi bàn với chồng dùng tiền tích lũy và mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng trang trại trồng nấm, một nghề. Năm, một nghề tôi hoạch định được nhiều đợt, chi phí đầu tư cũng không cao, tuy nhiên phải nắm chắc kiến thức, kỹ thuật trồng. Đối với mỗi loại nấm, một nghề sẽ có kỹ thuật trồng và chăm sóc khác nhau, nhưng quan trọng nhất là khâu chọn giống, sau đó là ủ nguồn nguyên liệu, lúc này phải chọn nguyên liệu kỹ càng,

Chị Vinh "nấm"



Mô hình trồng nấm, một nghề cho hiệu quả kinh tế cao của chị Phạm Thị Vinh, xã Hà Giang (Đông Hưng).

sạch sẽ thì chất lượng nấm mới đạt, năng suất sẽ cao hơn rất nhiều. Đặc biệt, nấm, một nghề là loại cây trồng rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, sâu bệnh... nên nhà trồng nấm phải sạch sẽ, cao ráo, thoáng khí, thoát nước và giữ được độ ẩm. Bên cạnh đó, tôi tận dụng nguồn nguyên liệu sản xuất bịch phôi có sẵn tại địa phương để giảm chi phí; mua sắm thêm máy móc hiện đại như: nồi hấp bịch, nồi làm giống, hệ thống phun sương tưới mưa... xây dựng quy trình khép kín để tạo ra sản phẩm nấm, một nghề an toàn. Đến nay, gia đình chị Vinh đã đầu tư gần 2 tỷ đồng vào trang trại nấm, một nghề. Trang trại có khu sản xuất nấm, một nghề rộng 1.500m², khu treo nấm, một nghề rộng 2.500m². Chị Vinh luôn

chỉ số lượng phôi phù hợp, thành từng khu riêng nhằm tập trung chăm sóc tốt nhất cho từng đợt treo và thuận lợi cho thu hoạch nấm, một nghề. Mỗi lần gia đình chị thu hoạch được khoảng trên 1 tạ nấm tươi, giá bán từ 25.000 - 30.000 đồng/kg và thu 3,5 tấn một nghề khô/năm, giá bán 170.000 đồng/kg. Trừ chi phí, chị Vinh thu lãi từ mô hình trồng nấm, một nghề 350 triệu đồng/năm. Ngoài ra, chị còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Bà Lê Thị Lý, thôn Lương Đống, xã Hà Giang cho biết: Đã hết tuổi vào công ty, xí nghiệp làm, được nhận vào làm tại trang trại nấm của cô Vinh tôi rất mừng. Ở đây công việc nhẹ nhàng, kỹ thuật đồng bịch phôi, hái nấm... không quá cầu kỳ, học vài lần là làm được, phù hợp với sức khỏe, tuổi tác của

chúng tôi. Mỗi tháng tôi được trả công trên 3 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Giang cho biết: Chị Phạm Thị Vinh là hội viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, là người đầu tiên đưa nghề trồng nấm, một nghề về địa phương, không chỉ làm giàu cho gia đình còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ khác. Dù bận mãi với công việc phát triển kinh tế nhưng chị Vinh vẫn tích cực tham gia sinh hoạt hội, hưởng ứng các phong trào thi đua do hội và địa phương phát động. Chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này trong hội viên, phụ nữ, đồng thời tin cậy để chị em vay vốn triển khai, góp phần xây dựng gia đình no ấm.

THU HIỀN